

Ngày Quốc tế Yoga 2023 lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Bình

03:18 30/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Tối ngày 29/7, tại TP. Đồng Hới, ngày Quốc tế Yoga lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình, thu hút sự tham gia của hàng trăm người tập luyện và tạo nên màn đồng diễn lan tỏa tinh thần “sống xanh, sống khỏe, sống tích cực” đến với cộng đồng.

Tham dự buổi lễ có ông Roshan Lepcha, Tham tán Chính trị và Thông tin, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.



Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình phát biểu chào mừng_Ảnh: PV.

Về phía tỉnh Quảng Bình, có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình; bà Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương và sự có mặt của hơn 500 hội viên, huấn luyện viên yoga của các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh cũng như đông đảo người dân.

Phát biểu chào mừng Ngày Quốc tế Yoga, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể

thao tỉnh Quảng Bình cho biết hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Yoga hằng năm được xem là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa nổi bật hướng đến con người của hai nước, nhằm lan tỏa tinh thần “sống xanh, sống khỏe, sống tích cực” đến với cộng đồng.



Ông Roshan Lepcha, Tham tán Chính trị và Thông tin, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội_Ảnh: PV.

“Sự kiện là dịp để người dân Quảng Bình được hiểu rõ thêm về bộ môn Yoga nói riêng, văn hóa Ấn Độ nói chung, đồng thời, là dịp để tỉnh Quảng Bình giới thiệu, quảng bá về phong trào luyện tập thể dục thể thao, về nét đẹp văn hóa, con người, về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Bình đến với đất nước Ấn Độ, qua đó góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ”, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết.



Các giáo viên cùng học viên yoga các CLB tại Quảng Bình thực hiện màn trình diễn Ảnh: PV.

Được biết, Yoga là bộ môn luyện tập thể chất, tinh thần có truyền thống 5.000 năm tuổi của Ấn Độ, ngày càng được yêu thích và trở nên phổ biến. Để công nhận những lợi ích môn Yoga đối với sức khỏe của người dân trên toàn thế giới; ngày 11/12/2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố chọn ngày 21/6 hàng năm là Ngày Quốc tế Yoga.

Kỷ niệm Ngày quốc tế Yoga năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình là dịp để người yêu thích tập luyện môn Yoga trên địa bàn tỉnh được giao lưu, học hỏi, lan tỏa tinh thần tập luyện thể dục thể thao nói chung và luyện tập Yoga nói riêng, để phong trào luyện tập Yoga ngày càng phát triển trên địa bàn tỉnh.



500 học viên yoga đồng diễn con đường của yoga đi đến một cuộc sống khỏe mạnh_Ảnh: PV.

Trong thời gian gần đây tại tỉnh Quảng Bình, phong trào luyện tập Yoga ngày càng được lan toả và phổ biến rộng rãi. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 40 Câu lạc bộ Yoga thu hút đông đảo các học viên tham gia luyện tập.

Tâm điểm của buổi lễ là màn đồng diễn của 500 học viên yoga của tỉnh Quảng Bình, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Yoga Arpita Argawal, Giáo viên Văn hóa Ấn Độ, Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.



Toàn cảnh ngày Quốc tế Yoga_Ảnh: PV.

Bài Giao thức Yoga cơ bản kéo dài 40 phút, thể hiện con đường của Yoga đi đến một cuộc sống khỏe mạnh, một cuộc sống không còn căng thẳng, bệnh tật và những căn bệnh tâm lý.

Khánh Trinh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/ngay-quoc-te-yoga-2023-lan-dau-tien-to-chuc-tai-quang-binh>